

## ข้อมูลการใช้ชีวิตที่ใช้ร่วมกัน

### การใช้ชีวิตร่วมกันคืออะไร?

Living ที่ใช้ร่วมกันเป็นตัวเลือกการจัดส่งบริการสำหรับบริการ habilitation ที่อยู่อาศัย บริการ habilitation ที่อยู่อาศัยสอนทักษะให้คุณเพื่อช่วยให้คุณใช้ชีวิตอย่างอิสระและเข้าถึงชุมชนของคุณ บริการนี้มีให้ในการสละสิทธิ์การพัฒนาที่ครอบคลุม (CDD) มันไม่สามารถใช้ได้ในการสละสิทธิ์ DD Adult Day;

ดังนั้นหาก คุณได้รับการสละสิทธิ์เมื่อออกจากโรงเรียนมัธยมเมื่ออายุ 21 ปีการใช้ชีวิตที่ใช้ร่วมกันจะไม่สามารถใช้ได้

การใช้ชีวิตที่ใช้ร่วมกันเกิดขึ้นในบ้านส่วนตัวโดยบุคคลคู่หรือครอบครัวที่เป็นที่รู้จักของคุณ คุณเลือกที่จะแบ่งปันชีวิตกับบุคคลนี้โดยการแบ่งปันบ้าน บุคคลนี้เรียกว่าผู้ให้บริการที่มีชีวิตร่วมกัน คุณอาจได้ยินพวกเขาเรียกว่า SLP

ในการใช้ชีวิตร่วมกันคุณและ SLP อาศัยอยู่ด้วยกันในบ้านเดียวกันและคุณแบ่งปันชีวิตประจำวันกับพวกเขา ที่อยู่อาศัย habilitation เป็นบริการที่อยู่อาศัยตลอด 24 ชั่วโมง คุณอาจไม่ต้องการ SLP กับคุณ 24/7;

ทีมของคุณจะหารือเกี่ยวกับความต้องการของคุณ SLP ของคุณคาดว่าจะพร้อมใช้งานเมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการ นอกเหนือจากการแบ่งปันชีวิตด้วยกัน SLP ของคุณไม่คาดว่าจะดูแลคุณ SLP

ของคุณคาดว่าจะสอนทักษะการใช้ชีวิตอย่างอิสระและทาสีต่างๆ ในชุมชนของคุณ

สิ่งนี้หมายความว่าถ้าคุณไม่รู้วิธีทำอะไร SLP ของคุณจะสอนคุณ พวกเขาอาจสอนให้คุณท

อาหารซักผ้าของคุณเองซื้อสินค้าที่จำเป็นหรือดูแลตัวเองหรือบ้านของคุณ

การสอนทั้งหมดนี้คือการเตรียมความพร้อมให้คุณมีชีวิตอยู่ด้วยตัวเอง

### ใครสามารถเป็นผู้ให้บริการที่มีชีวิตอยู่ได้?

ทุกคนที่คุณเลือกและอนุมัติสามารถเป็น SLP ของคุณได้

ตัวอย่างเช่นพี่น้องชายหญิงปู่ตายายป้าและลุงเพื่อนบ้านและเพื่อน ๆ สามารถกลายเป็น SLP ของคุณได้

อย่างไรก็ตาม SLP ของคุณไม่สามารถเป็นผู้ปกครองตามกฎหมายของคุณได้ SLP

ของคุณสามารถและควรเป็นคนสำคัญในชีวิตของคุณ แต่พวกเขาไม่ได้รับอนุญาตให้ตัดสินใจสำหรับคุณ

### ใครบางคนจะกลายเป็นผู้ให้บริการที่มีชีวิตร่วมกันของฉันได้อย่างไร?

หลังจากเลือกคนที่จะเป็น SLP ของคุณมีบางสิ่งที่คุณจะต้องทำ

ก่อนอื่นคุณและ SLP

ของคุณจะต้องค้นหาผู้ให้บริการหน่วยงานความพิการด้านการพัฒนาที่คุณต้องการมีสัญญาการใช้ชีวิตร่วมกัน เฉพาะผู้ให้บริการเอเจนซีเท่านั้นที่สามารถให้บริการที่อยู่อาศัยได้รวมถึงการใช้ชีวิตร่วมกัน

ผู้ให้บริการเอเจนซีให้การฝึกอบรม SLP และการกำกับดูแลของคุณ เมื่อคุณเลือกผู้ให้บริการเอเจนซี SLP

ของคุณจะต้องสมัครกับผู้ให้บริการเอเจนซีนั้นและดำเนินการเอกสารหรือการฝึกอบรมที่หน่วยงานต้องการ

ผู้ประสานงานบริการความพิการพัฒนาการของคุณจะเดินผ่านบ้านของ SLP

เพื่อตรวจสอบความกังวลด้านความปลอดภัยและให้แน่ใจว่าคุณมีสิ่งที่จะ

ทำเป็นเช่นห้องนอนของคุณเองพร้อมประตูที่ล็อก

หลังจากขั้นตอนเหล่านี้เสร็จสมบูรณ์คุณก็พร้อมที่จะกำหนดวันที่จะย้ายเข้า